

**TRƯỜNG THCS THANH XUÂN
THƯ VIỆN**

GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 3 NĂM HỌC 2022 -2023

Phút Dành Cho Mẹ - của tác giả Spencer Johnson



Kính thưa toàn thể quý thầy cô giáo cùng các em học sinh thân mến!
Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, là một ngày lễ lớn nhằm tự hào và tôn vinh phái nữ. Cũng là ngày để những người khác phái càng thêm yêu quý trân trọng người phụ nữ của mình, là ngày để các con bày tỏ lòng thành kính yêu thương mẹ nhất trên đời. Trong cuộc sống con người, có nhiều thứ tình cảm, có nhiều điều kì diệu khiến con người ta nâng niu, trân trọng, nhưng tình mẫu tử được xem là vĩnh cửu và là mối tình đáng tin nhất trên đời. Chính tình mẫu tử làm nhân loại sống, tồn tại và đạt đến tình yêu. Chính người mẹ làm nên cuộc đời của mỗi con người nói riêng và làm nên nhân loại nói chung. Tình yêu của người Mẹ dành cho con cái thật không thể đo lường, càng không thể so sánh.

Hôm nay, trong buổi giới thiệu sách tháng 3 tôi xin giới thiệu đến quý thầy cô cùng các em một câu chuyện rất gần gũi và hữu ích trong cuộc sống gia đình qua cuốn sách “**Phút Dành Cho Mẹ**” của tác giả Spencer Johnson, NXB Tổng hợp TP HCM ấn hành năm 2012 với độ dày 143 trang giấy.

Các em thân mến!

Phút Dành Cho Mẹ là câu chuyện thú vị kể về quá trình tìm kiếm và tích lũy về những kinh nghiệm làm mẹ của một người phụ nữ trẻ, thông minh. Người phụ nữ này không chỉ mong con mình khỏe mạnh bình thường mà còn mong muốn con nên người nên đã hạ quyết tâm đi tìm một người mẹ lý tưởng. Thú vị, tinh tế và đầy ý nghĩa! Đó là những gì mà **Phút Dành Cho Mẹ** để lại trong lòng người đọc. Chúng chứa đựng những câu chuyện thực tế, những bài học đi thẳng đến trái tim, làm bừng tỉnh tâm hồn và nhận thức, đồng thời chỉ ra các giải pháp tối ưu cho những vấn đề phức tạp mà các bà mẹ trẻ phải đối mặt với các con của họ hằng ngày trong cuộc sống hiện tại.

Phương pháp ý nghĩa và thực tế từ những cuốn sách này sẽ nhắc nhở khả năng vô hạn của người làm cha làm mẹ trong việc thay đổi chính mình một cách tích cực nhất. Hạnh phúc của con trẻ còn gì hơn là được nhận một món quà thiêng liêng nhất: một thái độ sống ý nghĩa và một tình yêu vô bờ của mẹ cha... Qua buổi giới thiệu sách này, các em hãy nhanh chóng đến với thư viện nhà trường để tìm đọc, chúng ta sẽ hiểu nhiều hơn những gì người mẹ phải hy sinh cho chúng ta có được như ngày hôm nay. Tôi hy vọng cuốn sách là tài liệu quý báu đối với tất cả chúng ta.

Cuối cùng, tôi xin kính chúc các thầy giáo, cô giáo sức khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống, chúc các em học giỏi và luôn xứng đáng là những người con ngoan!

